

CHỈ THỊ

Về việc kiểm tra và kiểm kê các cơ sở sản xuất kho, bãi vật tư thiết bị hàng hóa của các ngành thuộc Trung ương và thành phố đang quản lý chưa hợp pháp.

Hơn ba năm nay, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp lý nhắc nhở, đôn đốc, chỉ thị các ngành, các cấp trong việc bảo vệ, bảo quản, kiểm tra, kiểm kê tài sản trong các cơ sở sản xuất, kho tàng thuộc diện Nhà nước quản lý, từ nhiều nguồn như công quản, tiếp quản, tịch thu, vắng chủ, hoặc quản lý nhưng còn chủ, trung thu mua,... Nhưng đến nay vẫn còn nhiều nơi chưa chấp hành nghiêm chỉnh và đầy đủ những điều Nhà nước đã quy định, do đó đã để sơ hở, gây thất thoát, thiệt hại cho tài sản xã hội chủ nghĩa không nhỏ;

Ủy ban nhân dân thành phố đã có chỉ thị số 68 ngày 7-12-1978, cho các ngành, các cấp, các cơ sở về việc lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố để hợp pháp hóa tất cả các cơ sở sản xuất, kho tàng, vật tư, thiết bị, hàng hóa thuộc diện đã nêu ở trên do các ngành đang quản lý.

Căn cứ Nghị định 49-CP, ngày 9-4-1968 của Hội đồng Chính phủ, ban hành chế độ trách nhiệm vật chất của công nhân viên chức đối với tài sản của Nhà nước và căn cứ Pháp lệnh, ngày 21-10-1970, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về việc trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, tại các điều 14, 15, 16, 18 về các tội thiếu tinh thần trách nhiệm sử dụng trái phép, chiếm giữ trái phép và vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản xã hội chủ nghĩa;

Để kiểm tra tình hình quản lý, bảo vệ và bảo quản tài sản của Nhà nước và để ngăn chặn tình trạng chiếm giữ, sử dụng trái phép gây thiệt hại của công;

Ủy ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo việc theo dõi, giám sát các đơn vị sản xuất, kho, bãi nghi vấn quản lý chưa có cơ sở hợp pháp hoặc không có cơ quan nào quản lý. Ủy ban nhân dân các quận, huyện phải nhanh chóng báo cáo tình hình những cơ sở quản lý chưa có hồ sơ pháp lý, thỉnh thị ý kiến Ban cải tạo thành phố để được phép tiến hành kiểm tra, kiểm kê toàn bộ tài sản, kho tàng vật tư, thiết bị, hàng hóa, phế liệu và lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố xét và quyết định xử lý.

Đây là một yêu cầu bức thiết để tránh tổn thất tài sản xã hội chủ nghĩa, các ngành, các cấp kể cả các ngành của Trung ương nằm trong địa bàn thành phố phải nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Đại